



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แจ้งเตือนภัยมิถุนาชีพ	1	เงินไร่ละ 1000 แจ้งเตือนภัยเกษตรกร อย่ากดลิ่งคียันยันลงทะเบียนเด็ดขาด	เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิถุนาชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ	เว็บไซต์ ไทยแลนด์พลัส
	3	ระวังมิถุนาชีพ ทำเว็บไซต์ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ปลอม หลอกให้ดาวนโหลด	เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ
	4	กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิถุนาชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ	FB: เรื่องเล่า ข่าวเกษตร
	5	เตือนลิ่งปลอม เงินช่วยชานาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ได้สูงสุด 20,000 บาท	เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ
	6	เตือน! เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิถุนาชีพ กรอกข้อมูลช่วยชานาไร่ละ 1,000 บาท ชี้มีทั้งเว็บและไลน์ปลอม	เว็บไซต์ มติชนออนไลน์
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส้ม	7	เกษตร จ.เชียงใหม่ ชวนส่งสุขปีใหม่ ด้วยส้มสายน้ำผึ้ง GI	เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์
	8	ชาวสวนส้มชวนส่งสุขปีใหม่ด้วยส้มสายน้ำผึ้ง GI อ.ฝาง	เว็บไซต์ presspeople thailand2015

## เงินไร่ละ 1000 แจ่งเตือนภัยเกษตรกร อย่างกล้าแข็ง ยืนยันลงทะเบียนเด็ดขาด



เงินไร่ละ 1000 โอนเข้าวันนี้ 28 พ.ย. กรมส่งเสริมการเกษตร  
แจ่งเตือนภัยด่วน "มีลิ่งค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินไร่ละ 1000 ปีการ  
ผลิต 2566/67" ให้กดยืนยันลงทะเบียนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

**เงินไร่ละ 1000** ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินเข้าวันนี้ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันแรก ซึ่งเกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 จะได้เงินไร่ละ 1000 ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้าน นั้น

ล่าสุด **กรมส่งเสริมการเกษตร** ออกมาโพสต์ข้อความว่า แจ้งเตือนภัย มิจฉาชีพ เตือนภัยเกษตรกร ขณะนี้มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างว่า "มีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้งโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67" กับ LINE "กรมส่งเสริมการเกษตร"

- **เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ตรวจสอบไหม้ไลน์ล่าสุดที่นี่**
- เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ "ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล" แก่กลุ่ม มิจฉาชีพโดยเด็ดขาด
- หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม
- ให้เกษตรกรติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง
- เน้นย้ำ แจ้งว่าติดต่อมาจาก กรมส่งเสริมการเกษตร

## เตือนภัยเกษตรกร!!

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

มิจฉาชีพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

- ทั้งทางโทรศัพท์และไลน์ เพื่อให้เกษตรกรกดลิงค์ [doae.mu-th.com](https://www.doe.mu-th.com)
- หากไม่กดลิงค์เพื่อยืนยันตัวตนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1000 บาท
- อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด



สำหรับเว็บจริง กรมส่งเสริมการเกษตร คือ <https://www.doe.go.th/>

## กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ



**นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า ขณะนี้ มีมิจฉาชีพแอบอ้าง ทำการจัดทำเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจัดตั้ง Line group ใช้ชื่อ “กรมส่งเสริมการเกษตร” โดยเนื้อหาที่แจ้งระบุว่า หากเกษตรกรไม่ยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท และมีการดึงเกษตรกรเข้ากลุ่มอัตโนมัติ พร้อมพูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลือในบริการต่าง ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เว็บไซต์และ Line group ดังกล่าว ไม่ใช่ชื่อของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้แก่ มิจฉาชีพ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง



ทั้งนี้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ <https://www.doae.go.th/> โดยข้อสังเกตในเบื้องต้น หากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย จะลงท้ายด้วย go.th และ Line Official หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า **ข่าวส่งเสริมการเกษตร**

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ธกส. จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป

“กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเน้นย้ำ โปรดอย่าหลงเชื่อมีจอาชีพ และโปรดดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลือ” **นางอัญชลี กล่าวเน้นย้ำ**



## ระวังมิจฉาชีพ ทำเว็บไซต์ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ปลอม หลอกให้ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ ทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมา  
พร้อมชวนดาวน์โหลด กรอกข้อมูล แนะสอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ มีมิจฉาชีพแอบอ้าง  
ทำการจัดทำเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร  
พร้อมเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจัดตั้ง  
Line group ใช้ชื่อ “กรมส่งเสริมเกษตร”

โดยเนื้อหาที่แจ้ง ระบุว่า หากเกษตรกรไม่ยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท และมีการดึงเกษตรกรเข้ากลุ่มอัตโนมัติ พร้อมพูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลือ ในบริการต่าง ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เว็บไซต์และ Line group ดังกล่าว ไม่ใช่ชื่อของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้แก่มิจอาชีพ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง

**เตือนภัยเกษตรกร!!** 

**หลอกลวง** ❌

**เว็บไซต์ล่อลวงให้ดาวน์โหลดแอป**

**เว็บจริงไม่มีดาวน์โหลดแอป** ❌

**doae.mu-th.com** ❌❌

**https://www.doae.go.th/** ✓✓✓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



ทั้งนี้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ <https://www.doae.go.th/> โดยข้อสังเกตในเบื้องต้น หากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย จะลงท้ายด้วย go.th และ Line Official หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า ข้าวส่งเสริมการเกษตร

## เตือนภัยเกษตรกร!!



**มาตรการ**

- ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 1,000 บาท
- สวัสดิการไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 20,000 บาท)
- จ่ายเงินให้กับชาวบ้านผ่านบัญชีเกษตรกร

**เช็คเงินเกษตรกร 2566**

หรือคุณที่สามารถยื่นลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่เลยก็ได้นะครับ เจ้าหน้าที่จะได้แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนให้คุณจะได้รู้แล้วมั่นใจว่าลงทะเบียนแล้วแล้วไม่เสียใจ ฝากคุณพี่อีกนะครับ

**มาตรการ**  
ให้ถึงมือเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ธกส. จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป “กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเน้นย้ำ โปรดอย่าหลงเชื่อมิฉฉาชีพ และโปรดดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลือ



## เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

23 ชม. · 🌐

[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1093043785349336&id=100039311755039&mibextid=WC7FNe](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1093043785349336&id=100039311755039&mibextid=WC7FNe)

28 พฤศจิกายน 2566



เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

23 ชม. · 🌐

กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมีจาชชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ มีมีจาชชีพแอบอ้าง ทำการจัดทำเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจัดตั้ง Line group ใช้ชื่อ "กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยเนื้อหาที่แจ้งระบุว่า หากเกษตรกรไม่ยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท และมีการดึงเกษตรกรเข้ากลุ่มอัตโนมัติ พร้อมพูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลือในบริการต่างๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เว็บไซต์และ Line group ดังกล่าว ไม่ใช่ชื่อของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีการดำเนินการ ในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่มีจาชชีพ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง

ทั้งนี้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ <https://www.doe.go.th/> โดยข้อสังเกตในเมืองต้น หากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย จะลงท้ายด้วย go.th และ Line Official หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า ข่าวส่งเสริมการเกษตร

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 20 ไร่ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ธกส. จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป

"กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเน้นย้ำ โปรดอย่าหลงเชื่อมีจาชชีพ และโปรดดูรายละเอียดช่องทางทางการสื่อสารต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลือ" นางอัญชลี กล่าวเน้นย้ำ

#กรมส่งเสริมการเกษตร #ออกโรงเตือน #มีจาชชีพ #เจ้าหน้าที่ #ไร่ละ1000 #ชาวนา #เกษตรกร #ช่วยเหลือ #ข้าว #เกษตร



# เตือนลิงค์ปลอม เงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ได้สูงสุด 20,000 บาท

กรุงเทพมหานคร

เตือนภัยเกษตรกร!!

เตือนภัยเกษตรกร!!

เว็บไซต์ปลอมให้ดาวน์โหลดแอป

doae.mu-th.com ❌  
https://www.doae.go.th/ ✓✓✓

เว็บไซต์ปลอมให้ดาวน์โหลดแอป ❌

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ปี ธนาการ ธ.ก.ส. ขณะนี้มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างว่ามีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

เช็กที่นี่ เตือนลิงค์ปลอมอย่างกดลิงค์นี้ประเด็น"เงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท" ปี ธนาการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ขณะนี้มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างว่ามีลิงค์ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 กับไลน์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อ "ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคล" แก่กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ให้เกษตรกรติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมเกษตร ยังระบุอีกว่า ขณะนี้มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่า หากไม่กดลิงค์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท โดยปลอมแปลงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น

เตือนอย่าหลงเชื่อ ไม่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มมิจฉาชีพเด็ดขาด

เว็บไซต์จริงของ กรมส่งเสริมเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ <https://www.doe.go.th/>





## เตือน! เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจอาชีพ กรอกข้อมูลช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่มีทั้งเว็บและไลน์ปลอม

เตือน! เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจอาชีพ กรอกข้อมูลช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่มีทั้งเว็บและไลน์ปลอม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้โพสต์ระบุว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิจอาชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละไม่เกิน 20 ไร่ นั้น ขณะนี้มีมิจอาชีพแอบอ้าง โดยจัดทำเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจัดตั้ง Line ใช้ชื่อว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร”

โดยเนื้อหาที่แจ้งระบุว่า หากเกษตรกรไม่ยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท และมีการพร้อมพูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เว็บไซต์และ Line ดังกล่าว ไม่ใช่ของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรขออย่าหลงเชื่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้แก่มิจอาชีพ

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้โดยตรง ทั้งนี้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ <https://www.doae.go.th/> โดยข้อสังเกตในเบื้องต้น หากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย จะลงท้ายด้วย .go.th และ Line Official หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า ข้าวส่งเสริมการเกษตร

สำหรับ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ธ.ก.ส.จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป

“กรมส่งเสริมการเกษตรขอเน้นย้ำว่า โปรดอย่าหลงเชื่อมิจอาชีพ และขอให้ดูรายละเอียดของทางการสื่อสารต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลืออยู่” นางอัญชลีกล่าวเน้นย้ำ

## เกษตรกร จ.เชียงใหม่ ชวนส่งสุขปีใหม่ ด้วยส้มสายน้ำผึ้งฟาง GI



### ส่งสุขส้มสายน้ำผึ้งฟาง GI

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายเจริญ ทิมพ์ชาล เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมพืช GI ส้มสายน้ำผึ้งฟาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ในส้มสายน้ำผึ้งฟาง ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ ส้ม ” เป็นผลไม้ที่สื่อถึงความมงคล และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติดี ทาซื้อได้ง่ายทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย, ปีใหม่จีนหรือตรุษจีน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตส้มคุณภาพที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปีการผลิตที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าแก่จังหวัดได้ประมาณ 4,320 ล้านบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัด ที่มีพื้นที่การผลิต 34,899 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งมีปลูกมากที่อำเภอฝาง แม่เอย คาดว่าปีนี้มีผลผลิตส้มออกสู่ตลาดประมาณ 137,880 ตัน โดยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายน ออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย





กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยทั้งระบบการผลิต จึงดำเนินการส่งเสริมการผลิตส้มปลอดภัยแก่เกษตรกร โดยใช้ระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งเป้าให้เกษตรกรได้GAPทุกราย โดยมีการบริหารจัดการครบวงจร รวมถึงต่อยอดการท่องเที่ยว และจากการดำเนินโครงการส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น จนกระทั่งพบว่า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง” มีลักษณะเฉพาะถิ่น คือ เปลือกบาง ล่อน ใหล่ยกคือขั้วผลเสมอกับใหล่ ลักษณะทรงผลกว้างมากกว่าความยาวจนทำให้เห็นลักษณะกลมแป้น เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม มีกลิ่นหอม เปลือกบางล่อน มีต่อมน้ำมันบริเวณผิวเด่นชัด ผิวเรียบเป็นมันเงา ซึ่งมีผลมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง อุณหภูมิของอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืน มีความแตกต่างกันมากกว่า 10 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดการพัฒนาของสารสีแคโรทีนอยด์ เป็นสารสีส้ม อีกทั้งพบได้ในแถบในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอไชยปราการ เท่านั้น อีกทั้งพบว่ามีธารน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและทำให้รสชาติของส้มสายน้ำผึ้งฝางหอมหวาน ทำให้เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค จึงขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนามชนิดสินค้า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง”(Som Sai Nam Phueng Fang หรือ Mandarin orange Sai Nam Phueng Fang)



เกษตรอำเภอฝาง นายประเสริฐ พรหมวรรณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูกส้ม 16,969 ไร่ เกษตรกร 1,455 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 69,881 ตัน ผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ต้นฤดูการราคาอยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม อำเภอฝางดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ส้ม โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 3 กลุ่มในพื้นที่

นายกณศ หน่อราช ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรจนกระทั่งสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตบริหารจัดการกลุ่ม บริหารจัดการตลาด โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานบูรณาการเป็นพี่เลี้ยง จนทำให้ส้มสายน้ำผึ้งฝางเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน กรมทรัพย์สินปัญญาตรวจสอบ ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ GI ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ่มครองผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต จนกระทั่งยกระดับเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน



และห้วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่ปีมังกรนี้ เป็นโอกาสทองของผู้บริโภคที่จะได้อุดหนุนส้มสายน้ำผึ้งฝาง เป็นทั้งของขวัญของฝากที่มีความหมายมงคล และมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับ และหนึ่งปีท่านจะได้บริโภคเพียงครั้งเดียว

หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายคณศ หน่อราช แปลงใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-378-1900  
คุณเดือน 089-329-3615





<https://presspeoplethailand2015.com/2023/11/28/954/>

28 พฤศจิกายน 2566

## ชาวสวนส้มชวนส่งสุขปีใหม่ด้วยส้มสายน้ำผึ้งGI อ.ฝาง



ชาวสวนส้มชวนส่งสุขปีใหม่ด้วยส้มสายน้ำผึ้งGI อ.ฝาง



นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมพืชGI ส้มสายน้ำผึ้งฝาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นในส้มสายน้ำผึ้งฝาง ณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่



เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ส้ม” เป็นผลไม้ที่สื่อถึงความมงคล และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติดี หาซื้อได้ง่ายทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย, ปีใหม่จีนหรือตรุษจีน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตส้มคุณภาพที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปีการผลิตที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าแก่จังหวัดได้ประมาณ 4,320 ล้านบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัด ที่มีพื้นที่การผลิต 34,899 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งมีปลูกมากที่อำเภอฝาง แม่เอย คาดว่าปีนี้มีผลผลิตส้มออกสู่ตลาดประมาณ 137,880 ตัน โดยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายน ออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย



กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยทั้งระบบการผลิต จึงดำเนินการส่งเสริมการผลิตส้มปลอดภัยแก่เกษตรกรโดยใช้ระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งเป้าให้เกษตรกรได้GAPทุกราย โดยมีการบริหารจัดการครบวงจร รวมถึงต่อยอดการท่องเที่ยว และจากการดำเนินโครงการส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนกระทั่งพบว่า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง” มีลักษณะเฉพาะถิ่น คือ เปลือกบางล่อน ใหลยลคือขั้วผลเสมอกับใหล ลักษณะทรงผลกว้างมากกว่าความยาวจนทำให้เห็นลักษณะกลมแป้น เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาน ในนุ่ม มีกลิ่นหอม เปลือกบางล่อน มีต่อมน้ำมันบริเวณผิวเด่นชัด ผิวเรียบเป็นมันเงา ซึ่งมีผลมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง อุณหภูมิของอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างกันมากกว่า 10 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดการพัฒนาของสารสีแคโรทีนอยด์ เป็นสารสีส้ม อีกทั้งพบได้ในแถบในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่เอย อำเภอไชยปราการเท่านั้น อีกทั้งพบว่ามีธารน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและทำให้รสชาติของส้มสายน้ำผึ้งฝางหอมหวานทำให้เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภคจึงขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนามชนิดสินค้า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง”(Som Sai Nam Phueng Fang หรือ Mandarin orange Sai Nam Phueng Fang)



เกษตรอำเภอฝาง นายประเสริฐ พรหมวรรณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูกส้ม 16,969 ไร่ เกษตรกร 1,455 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 69,881 ตัน ผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ต้นฤดูการราคาอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัม อำเภอฝางดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ส้ม โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 3 กลุ่มในพื้นที่ ดงนายคณศ หนองราช ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรจนกระทั่งสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตบริหารจัดการกลุ่ม บริหารจัดการตลาด โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานบูรณาการเป็นพี่เลี้ยง จนทำให้ส้มสายน้ำผึ้งฝางเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน กรมทรัพย์สินปัญญาตรวจสอบ ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ GI ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต จนกระทั่งยกระดับเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่นช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุข ในปีใหม่ปีมังกรนี้เป็น โอกาสทองของผู้บริโภคที่จะได้อุดหนุนส้มสายน้ำผึ้งฝาง เป็นทั้งของขวัญของฝากที่มีความหมายมงคลและมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับ และหนึ่งปีท่านจะได้บริโภคเพียงครั้งเดียว หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายคณศ หนองราช แปลงใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์0843781900คุณเดือน0893293615